



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (ฉบับที่ ๒)

ตามคำสั่งศาลปกครองในคดีหมายเลขดำที่ บ.๖๕/๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้ทุเลาการ
บังคับตามคำสั่งของคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ปฏิเสธไม่รับสมัคร ว่าที่ร้อยตรีนิพล โนนจ้อย เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ประกอบกับคำวินิจฉัยของประธานคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เห็น
ควรให้เพิ่มชื่อ ว่าที่ร้อยตรีนิพล โนนจ้อย เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจำ และให้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไป

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๘ ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
จึงให้ยกเลิกประกาศเรื่องรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจำและข้าราชการ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ในส่วนของรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และกำหนดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งสองครั้ง
โดยให้ใช้รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเลือกตั้งใหม่ ดังนี้

Ami

หมายเลข	ชื่อ - สกุล	สังกัดคณะ	เขตจังหวัด
๑	รองศาสตราจารย์เกชา คุหา	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	น่าน
๒	รองศาสตราจารย์โกศล โอฬารไพโรจน์	วิศวกรรมศาสตร์	เชียงใหม่
๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สันทวีรวงศ์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	ลำปาง
๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ เคลือบวัง	วิศวกรรมศาสตร์	ตาก
๕	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดทูล โตศิริ	บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	ตาก
๖	นายนที สัมปุระพันธ์	ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์	เชียงใหม่
๗	ว่าที่ร้อยตรี นิพล โนนจ้อย	บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	พิษณุโลก
๘	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พายัพ เกตุซึ้ง	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	ตาก
๙	ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ มัลลวงค์	บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	เชียงใหม่
๑๐	นายบรรยง เฉลิมแสน	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	พิษณุโลก
๑๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ปงลังกา	วิศวกรรมศาสตร์	เชียงราย
๑๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ไยสามแสน	บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	เชียงใหม่
๑๓	รองศาสตราจารย์อนุชา จันทบูรณ์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	น่าน

ทั้งนี้ ให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเฉพาะกลุ่มคณาจารย์ประจำ ดังนี้

๑. ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ หน่วยเลือกตั้งในแต่ละเขตจังหวัด

๒. ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ หน่วยเลือกตั้งในแต่ละเขตจังหวัด

สำหรับกลุ่มข้าราชการให้ใช้ผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
และกำหนดให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหม่ ครั้งที่ ๒ เป็นวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ -
๑๕.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งในแต่ละเขตจังหวัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล)

ประธานกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ